

NĂM THỨ 57

THỨ BA

11

THÁNG 12-2018

(5-11 năm Mậu Tuất)

SỐ: 7457



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021



Đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 10/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018; xem xét, thảo luận mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; cho ý kiến về các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố. Đồng chí Đàm

Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ bảy không chỉ là kỳ họp cuối năm như thường lệ mà còn là dịp để chúng ta nhìn lại nửa chặng đường

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn, góp phần vào thành công của kỳ họp

(Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;

Thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Năm 2018, bên cạnh thời cơ, thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức đan xen song được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Kinh tế duy trì mức tăng trưởng 2 con số và là 1 trong rất ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Các ngành kinh tế cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng cả về số dự án và số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới.



Công tác quản lý, điều hành ngân sách và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; khối đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an

toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết như: tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm hơn so với các năm trước và 6 tháng đầu năm 2018, nhất là trong khu vực công nghiệp và dịch vụ; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực và ở một số địa phương còn hạn chế, yếu kém, nhất là trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý

(Xem tiếp trang 4)

THÀNH PHỐ

● Kết nạp 154 đảng viên

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên được Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình và các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo nguồn kết nạp. Đảng viên mới được kết nạp luôn bảo đảm về số lượng và chất lượng, trình độ giáo dục phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đều cao hơn so với những năm trước. Công tác tạo nguồn đã được cấp ủy các cấp tiến hành chặt chẽ và phân công những đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, giúp đỡ những đối tượng cảm tình đảng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2018, thành phố đã kết nạp mới 154 đảng viên, trong đó 110 đảng viên nữ, chiếm 71,4%, 105 đảng viên là đoàn viên thanh niên, chiếm 68,2%. Về trình độ chuyên môn, 5 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 102 đồng chí có trình độ đại học, 14 đồng chí có trình độ cao đẳng. Đã mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 540 đoàn viên ưu tú, quần chúng tích cực; 2 lớp đảng viên mới cho hơn 170 đảng viên mới kết nạp.

● Tổ chức 60 đợt vệ sinh môi trường



Năm 2018, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình đã chỉ đạo thành lập và nâng cao vai trò hoạt động của các đội thanh niên xung kích ở mỗi cơ sở đoàn làm nòng cốt phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội khác vận động đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường. Đồng thời, trực tiếp tổ chức vệ sinh môi trường hàng tháng trên địa bàn dân cư, tuyến phố, tuyến kênh mương, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trong khu vực nội thị. Thành đoàn đã tổ chức 60 đợt vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc gần 3.500 cây xanh; tổ chức thu gom rác, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; nạo vét, khơi thông và sửa chữa trên 11,8km kênh mương nội đồng, cống rãnh, đường giao thông nông thôn, thu hút 5.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Duy trì tốt 35 tuyến đường thanh niên tự quản. Triển khai 12 mô hình tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

MINH NGUYẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Hoạt động tích cực, hiệu quả

(Xem trang 3)



Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản làm đường ĐH.74 qua huyện Quỳnh Phụ.

Hiệu quả từ sử dụng tiết kiệm năng lượng

(Xem trang 2)

► Phòng, trừ sâu bệnh cho cây màu

Vụ đông năm 2018, toàn tỉnh gieo trồng được trên 35.600ha, trong đó gần 8.000ha dưa, bí, rau các loại đã cho thu hoạch.

Trong những ngày vừa qua, không khí lạnh tăng cường kèm mưa ẩm, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh sương mai phát sinh, gây hại trên các loại cây trồng như dưa, bí. Biểu hiện mặt trên lá có những chấm nhỏ màu vàng, sau lan rộng có màu nâu. Mặt dưới lá, chỗ vết bệnh có lớp phấn mịn màu trắng xám. Bệnh nặng, lá bị biến dạng, khô, rách, rụng sớm, cây phát triển kém.

Bà con nông dân cần chú ý vệ sinh đồng ruộng bằng cách dọn sạch cỏ dại, tỉa bỏ những lá gốc già, lá nhiễm bệnh nặng để tạo môi trường thông thoáng, hạn chế nấm bệnh phát sinh, lan truyền; không được để nước đọng trong rãnh. Phun phòng, trừ định kỳ 7 - 10 ngày 1 lần, khi cây đã bị bệnh nên phun kép 2 lần cách nhau 4 - 5 ngày bằng các loại thuốc như Daconil 500SC, Ridomil Gold 68WG...

NGÂN HUỖN

► AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH

Giao dịch lưu động tại xã Thụy Xuân từ ngày 18/12/2018

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, từ ngày 18/12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thái Bình tổ chức triển khai thử nghiệm điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy. Bằng việc trang bị những thiết bị tối cần thiết để thuận tiện cho các hoạt động giao dịch tại chỗ, điểm giao dịch lưu động thực hiện đầy đủ các dịch vụ, sản phẩm của Agribank như: nhận tiền gửi; tư vấn tín dụng, tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ vay vốn của khách hàng; cho vay cầm cố sổ tiết kiệm do Agribank phát hành đối với khách hàng cá nhân; thực hiện giải ngân, thu nợ gốc, thu lãi; mở tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng một số sản phẩm dịch vụ thẻ; chi trả kiểu hối... Hoạt động giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng đã được Agribank triển khai thử nghiệm từ tháng 11/2017 tại Thanh Hóa, Hà Tây, Sơn La, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Thuận... Qua quá trình thử nghiệm đã nhận được sự đánh giá cao và đồng tình ủng hộ của chính quyền và nhân dân các địa phương, góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư.

MINH HUỖN